
 

 

 

 

(สำเนา) 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร    
วันที่ 26 ธันวาคม  2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 
-------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแสง ชะนะพันธ์ รองประธานสภา ทต.ถาวร แสง ชะนะพันธ์  
2 นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร วิเชียร ศิลปักษา  
3 นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ประวุฒิ พิพ่วนนอก  
4 นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร  พรเพ็ญ ทองดล  
5 นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร บาปิต้า เชษฐราช  
6 นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ศิริมาศ เบ็ญณรงค์  
7 นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ทองแดง ถุนนอก  
8 นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร วรรณา เนาวบุตร  
9 นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร สมคิด ศรีลาแสง  

10 นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร โขม อ่อนวาที  
11 นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ประมวล ลำมะนา  
12 นางกนกพร เพ่ิมพานิช เลขานุการสภา กนกพร เพ่ิมพานิช  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรี ฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  
2 นางธนิตตา วิชัด รองนายกเทศมนตรี ธนิตตา วิชัด  
3 นายวินัย พุทธิชาติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วินัย พุทธิชาติ  
4 นางอรุณี พิมพ์เพราะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อรุณี พิมพ์เพราะ  
5 นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา ผอ.กองคลัง มาลัย ปะนาธรรมา  
6 นางวรารัตน์ เนาวบุตร รองปลัดเทศบาล วรารัตน์ เนาวบุตร  
7 นายประสพ พิพวนนอก รองนายกเทศมนตรี ประสพ พิพวนนอก  
8 นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ สิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์  
9 นางสาวอัมพร จันพิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อัมพร จันพิรมย์  

10 นายธนากร โพธิ์ไข หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ธนากร โพธิ์ไข  
11 นางกาญจนา คณะวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา คณะวรรณ์  
12 นายอดิศักดิ์ โพธิ์ดนัย พนักงานขับรถยนต์ อดิศักดิ์ โพธิ์ดนัย  
13 นายวีระพล วงศ์เพ็ญ  วีระพล วงศ์เพ็ญ  

 
/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ สำเนา จงพิมาย  
 
ผู้เข้าประชุม จำนวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน 1  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน 
  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร มาประชุมกันจำนวน 11 ท่าน ถือ  
เลขานุการสภาฯ ว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญ  
รองประธานสภาฯ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อทุกท่านพร้อม แล้ว ผมขอเปิด
    ประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแสง ชะนะพันธ์  -วันนี้ผมขอแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่าท่าน สำเนา จงพิมาย ประธานสภาฯ
    ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ผมนายแสง ชะนะพันธ์ รองประธานสภาฯจะ
    ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯครับ  

ที่ประชุม   รับทราบ  
       

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ  
นายแสง ชะนะพันธ์  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และ
รองประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
    ตามที่ท่านได้รับเอกสารไปแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไร
    หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติทีละ
    สมัยครับ ขอให้เลขานุการสภา นับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมครบทั้ง 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ขอเสียงด้วยการยกมือ
    ครับ 
 

 
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
    1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ขอเสียงด้วยการยกมือ
    ครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
    2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัย    
รองประธานสภาฯ  วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ขอเสียงด้วย
    การยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
    1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตำบลถาวร ประจำปี พ.ศ. 2565   

นายแสง ชะนะพันธ์  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวร เสนอญัตติเพื่อให้สมาชิกสภา
รองประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลถาวรได้พิจารณาครับ เชิญครับ 
    
 
 
 

/นางฐาปนิต... 
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นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
    ข้าพเจ้า นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอ
    เสนอญัตติ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา   
    เทศบาลตำบลถาวร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตามพระราชบัญญัติ                                                                                                                             
    เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ 
    วรรคห้า กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
    นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลถาวรเป็นประจำทุกปี ข้าพเจ้า
    จึงขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2565 
    รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบล 

ถาวรประจำปี พ.ศ. 2565 
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน

เทศบาลตำบลถาวรต่อสภาเทศบาลตำบลถาวรเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ซึ่งกำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลถาวรไว้รวม 6 ด้าน ดังนี้ 

๑ . น โยบ ายด้ าน โครงสร้ า ง พ้ื น ฐาน  ส าธารณู ป โภ คและ
สาธารณูปการ 

2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 

    เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน กำหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้
    นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติและให้
    นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ ได้
    แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงาน
    เทศบาล จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี พ.ศ. 2565 
    ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
     นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
    ตำบลถาวร ในการเลือกตั้งเมื่ อวันที่  28 มีนาคม 2564 ได้ประกาศ     
    รับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด   
    บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้แถลงนโยบายต่อสภา 
    เทศบาลตำบลถาวร ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัย
    ที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
    2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
 

/มาตรา 48 ทศ 
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     มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับ
    หน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายก  
    เทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
    สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 
     มาตรา 48 ทศ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
    เป็นประจำทุกป ี

    มาตรา 48 ทศ วรรคหก บัญญัติว่า “คำแถลงนโยบายของ    
    นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย  
    เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ .ศ. 2565 ตาม   

  นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมาย
  บัญญัติไว้ 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ  
  บริหารจัดการของเทศบาลตำบลถาวร 

บทที่ 1 
     ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลถาวร ได้แถลงนโยบายการบริหาร 
   ราชการของเทศบาลตำบลถาวรต่อสภาเทศบาลตำบลถาวร ซึ่งได้กำหนด 
   นโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย  
   ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  นโยบายด้าน     
   เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา นโยบายด้านการเมือง การบริหาร  
   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ 
   พัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความ 
   ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการ
    ดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2565 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มี
    ความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการ
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิด
    ความพึงพอใจสูงสุด 
     ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรรค 5 ได้
    กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม    
    นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
 

/ดิฉัน นางฐาปนิต... 
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     ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร 
    จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล
    ตำบลถาวร ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้ าน โครงสร้างพื้ น ฐาน  สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ 

     1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง 
    ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลถาวรและเขตติดต่อ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
    ถนน สะพาน ให้ได้มาตรฐาน 
     1.2 สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้มีระบบระบายน้ำในชุมชน/                 
    หมู่บ้าน เพ่ือความสะดวกในการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง 
     1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และ
    อุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
    และปัญหาน้ำขาดแคลน 
     1.4 สนับสนุนส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
    การวางและจัดทำผังเมืองรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน
    อย่างเป็นระบบ 
     1.5 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่าง
    ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขาวตำบลถาวร 
    โครงการที่ดำเนินการมี 6 โครงการ ดังนี้ 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้อย สายจากบ้านนางดวงนภา 
บันเทิง - บ้านนายบุญเรือง นาหว้า 

129,000 

2 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2, 3,8,10 64,420 
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตลาดแย้ สายจากบ้านนาย

ทองแดง โยสาจันทร์ - สระใหม ่
373,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ สายจากบ้านนาย
ประยูร อ่อนน้ำคำ - บ้านชุมพรพัฒนา 

455,000 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ สายจากบ้านนาย
มวล ศิริศักดิ์ - บ้านนายทองดี ทิพย์จะวังโส 

162,500 

6 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1-11 597,000 
 

2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 

  ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
  ที่ดีข้ึน 

2.2 ปรับปรุงชมรมผู้สูงวัย ให้เป็นศูนย์ผู้สูงวัย 
/2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน... 
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2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับ

  ก่อนปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ระดับประถม และมัธยม 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่

  เกี่ ยวข้องในการป้ องกัน  ปราบปราม แก้ ไขปัญ หายาเสพติ ดและ                      
    อาชญากรรม 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ  
  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและ
  เข้มแข็ง 

2.7 ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรและชุมชน 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มองค์กรต่างๆในเขตเทศบาล โดยการให้
  การสนับสนุน ประสานงาน งบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางด้าน
  วิชาการ ด้านเทคนิคและบุคลากร 

    โครงการที่ดำเนินการมี  21 โครงการ  ดังนี้ 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่, สงกรานต์) หมู่ที่ 10 (ป้อม
ยามนางรองสิลาทอง) 

41,986 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัย 33,540 
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว 29,975 
4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนป้องกันการ

ถูกล่อลวง 
27,675 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการสิทธิผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

27,600 

6 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลภายใน
ครอบครัว 

19,675 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเพิ่มพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 29,475 
8 โครงการไถกลบตอซังข้าวและสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน 19,975 
9 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 24,440 

10 โครงการรณรงค์และการแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 

21,000 

11 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์  

30,000 

12 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 30,000 

/อุดหนุนโครงการ... 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
13 อุดหนุนโครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
30,000 

14 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 11,102,100 
14 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 11,102,100 
15 

 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

2,619,800 

16 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้ป่วยเอดส์ 51,000 
17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 914,435 
18 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 30,243 
19 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน 3 

โรงเรียน 
1,795,500 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 308,000 
21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนโครงการประเพณีข้ึนเขาหลุบ 20,000 

 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน 
3.2 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือ

 ตลาดกลาง เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่มีสถานที่
จำหน่ายสินค้า 

3.3 จัดให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลถาวร 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลและพัฒนา

สินค้า ยกระดับสินค้า OTOP ของตำบลถาวรสู่สากล ต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางสู่ตลาดออนไลน์ เพ่ือ
เพ่ิมลูกค้าทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmers) โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด พัฒนาให้
เป็นผู้ประกอบการโดยยึดหลัก อุปสงค์และอุปทาน (Demand and 
Supply)  

    3.6 ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรอัจฉริยะ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม
   ผลผลิต โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับเกษตรกรรมในพื้นที่ ช่วย
   เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิต 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรแบบผสมผสานและเกษตร  
อินทรีย์ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี และ
สารพิษ 

/3.7 ส่งเสริม สนับสนุน... 
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3.8 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน บ้านเรือนประชาชน ที่
สาธารณประโยชน์ คู คลอง ให้สะอาด สวยงาม ปราศจากสิ่งปฏิกูล ส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของประชาชน 

3.9 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

    โครงการที่ดำเนินการมีจำนวน  3  โครงการ ดังนี้ 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

49,475 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 29,475 
3 โครงการฝึกอาชีพเสริมของผู้ว่างงาน 19,986 

 
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและ
    เยาวชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนคัดแยก กำจัดขยะ
    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่าง
    ถูกวิธี เพ่ือลดปริมาณขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะที่คัดแยก รวมถึง   
    ประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภารรัฐและเอกชนในการดำเนินงาน 
     4.3 ส่งเสริม รณรงค์ ในการจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งฝุ่นละออง 
    (PM2.5) ที่ส่งผลเสียต่อสุขอนามัยของประชาชน 
     4.4 ส่งเสริม รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานและแก้ไขปัญหา
    สภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่สี
    เขียวให้มากข้ึน 
     4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาถนน แหล่งน้ำให้สะอาด 
    สวยงาม เป็นระเบียบเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ออกกำลังกายของประชาชน 
     4.6 พัฒนา คู ลำธาร คลอง ให้สะอาดปราศจากน้ำเน่าเสีย และ
    รณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชอ่ืนๆ เพ่ือไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ 
    และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง 
     4.7 ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่      
    เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบ สุนัข และแมวจรจัด ให้มีที่อยู่และมีการดูแลที่
    เหมาะสม รวมทั้งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 

/โครงการที่ดำเนินการ... 
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    โครงการที่ดำเนินการมีจำนวน  4  โครงการ ดังนี้ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการคัดแยกขยะ 15,720 
2 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 2,300 
3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,826 
4 โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 29,976 

 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา 

     5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจงานด้านสาธารณสุขเพ่ือเสริมสร้าง
    สุขภาวะที่ ดี ให้ กับประชาชน รวมทั้ งสนับสนุน งบประมาณ ให้ กับ         
    สถานพยาบาลในพ้ืนที่ (รพสต.) กลุ่มองค์การด้านสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือให้
    ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง 

    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดูแลป้องกันโรคระบาด เช่น โรค
    ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
สถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้พักผ่อน 

     5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน โดย
    จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้านและกีฬาสากล 

โครงการที่ดำเนินการมีจำนวน  10  โครงการ ดังนี้ 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 52,930 
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 73,800 
3 โครงการสุขาภิบาลอาหาร 19,960 
4 โครงการตรวจคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาทางสายตา (ต้อเนื้อ/ต้อกระจก) 29,185 
5 โครงการอบรมฟ้ืนฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 11,341 
6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

ส่งเสริมพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดีสิริกิจการิณีพัรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” 

25,000 

7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจะฬาพร
วลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยนารี 

42,000 

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 50,000 
9 โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดีสิรกิจการิณีพัรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี” 

27,000 

 
 

/โครงการพัฒนาระบบ... 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
10 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ”สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิรกิจการิณีพัรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี” 

55,000 

   
 

6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 
     6.1 ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
    มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็น
    สำคัญ ให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 
     6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน 
    ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น  
    ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาในชุมชน 
     6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะ
    ประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากรในองค์กร 
    เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
     6.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และ
    เทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในองค์กรเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
    และมีประสิทธิภาพ 

    6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการเมือง
    การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีความรู้ในกิจการของเทศบาล 

6.6 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
ภายในองค์กร กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพ้ืนที่ 

   โครงการที่ดำเนินการมีจำนวน  22  โครงการ ดังนี้ 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลถาวร 148,000 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 29,975 
3 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี   

สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
15,000 

4 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

15,000 

5 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

15,000 

 
 
 

/อุดหนุนโครงการ... 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 
6 อุดหนุนโครงการวันคล้ายพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
15,000 

7 อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(วันปิยมหาราช) 

10,000 

8 อุดหนุนวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

5,000 

9 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการประเพณีเดินขึ้น
เขาพนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ เขาพนมรุ้ง 

20,000 

10 เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 7 ตัว 34,000 
11 โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว 41,700 
12 โต๊ะทำงาน (เหล็ก) จำนวน 4 ตัว 30,800 
13 ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 ตู้ 17,946 
14 ตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้ 5,500 
15 เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 7,450 
16 คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง  

เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง  
45,500 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 29,900 
18 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง  27,000 
19 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ 11,400 
20 คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ - เครื่องสำรองไฟ 31,750 
21 เครื่องปรับอากาศ 27,100 
22 เก้าอ้ี จำนวน 3 ตัว 12,000 

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายในปี  พ.ศ. 2565 
ลำดับ นโยบาย จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1 น โย บ าย ด้ าน โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

6 1,780,920 

2 นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

21 17,206,419 

3 นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 3 98,936 
4 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4 53,822 

5 นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา 10 386,216 
6 นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 22 595,021 
 รวม 66 20,121,334 

/นายแสง... 



 

 

 

 

13 
นายแสง ชะนะพันธ์   ตามท่ีท่านนายกได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี  
รองประธานสภาฯ   พ.ศ. 2565 ท่านสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบนะครับ ต่อไปเรื่องท่ี 
     2 ครับ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  

5.2   เรื่อง ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กอง
 คลัง) 

นายแสง ชะนะพันธ์   -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวร เสนอญัตติเพื ่อให้        
รองประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรได้พิจารณาครับ เชิญครับ  
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร 
     ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
     โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลถาวร ในการโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล 

      เนื่ อ งจาก เท ศบ าลตำบลถาวร  กองคลั ง  ไม่ ได้ ตั้ ง         
     งบประมาณ ประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
     คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) จึงมีความจำเป็น
     ต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการ
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลถาวร จึงขออนุมัติโอน
     งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ . ๒๕๖๖  ตามระเบี ยบ        
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
     งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ     



 

 

 

 

     คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
     อนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนี้ 
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โอนลด 
๑.แผนงาน บริหารงานทั่ วไป งาน บริหารงานคลัง       

งบ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)
งบประมาณตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     
๗,๕๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงขออนุมัตโิอนลด ๗,๕๐๐ บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๑. แผนงาน บริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลัง        
งบลงทุน  ค่ าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)  

                  ๑.๑ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม 
     ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ราคา ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
                -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,copier และ Scanner 
     ภายในเครื่องเดียวกัน 
                 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
       -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi 

              -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 27 
     หน้าต่อนาที (PPM ) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที ( IPM) 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อ นาที (PPM) หรือ 5 ภาพต่อนาที(IPM) 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A ๔(ขาวดำ-สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X 600 

 หรือ600X1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามรถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนาสามารถย่อและ

 ขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 



 

 

 

 

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่
 น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ
 10/100Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
 สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย WiFi iEEE 802 11 B,G,N 
 ได ้

               -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
 ของกระดาษเองได้ 

     สำหรับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภานับ  
รองประธานสภาฯ   จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมเพ่ือขอมติครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 11 ท่าน ครบองค์
     ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น   
     รายการใหม่ โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม    เห็นชอบ      11 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
     งดออกเสียง     - คน 
 

มติที่ประชุม     ที่ป ระชุมมีมติ เห็ นชอบ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี         
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วย 
    คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     

     5.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายแสง ชะนะพันธ์   -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวร เสนอญัตติเพื ่อให้           
รองประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรได้พิจารณาครับ เชิญครับ  
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
     ทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ ขอเสนอญัตติเรื่อง 
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำ      
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายละเอียดขออนุญาตท่าน
     ประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะ 



 

 

 

 

 

นายแสง ชะนะพันธ์   อนุญ าตตามที่ ท่ านนายกขอครับ  ขอเชิญ เจ้ าหน้ าที่ ชี้ แจง           
รองประธานสภาฯ   รายละเอียดครับ 
 

 
 
 
 
 

/นางสิริกาญจน์... 
16 

นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉัน นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ     
     งบประมาณ ขอนำเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามเอกสารที่แจก
     ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านไปแล้วนะคะ จะเห็นได้ว่าในเล่มจะมีอยู่ 
     3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ก็จะเป็นบทนำ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสาร 
     บทนำจะมีอยู่  3 หัวข้อ ดังนี้  ความสำคัญของการติดตามและ 
     ประเมินผล อยู่หน้ า 1  วัตถุประสงค์ของการติดตามและ       
     ประเมินผล อยู่หน้าที่  2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
     แผนพัฒนา อยู่หน้าที่  2 และประโยชน์ของการติดตามและ     
     ประเมินผล อยู่หน้าที่ 5 ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล อยู่
     หน้า 6 ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผน อยู่หน้าที่ 8 
     สำหรับรายละเอียดก็ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านนะคะ ต่อไป
     ขอให้ สมาชิกทุ กท่ าน เปิ ด ไปที่ หน้ า 9  แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น       
     ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ต่อไปขอให้ท่านเปิดไป
     หน้า 10 จะเป็นการสรุปจำนวนโครงการ จะมีอยู่ 4 ยุทธศาสตร์
     ด้วยกันคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ มี
     จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ  52 ,836 ,320  บาท        
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจำนวน 44 
     โครงการ งบประมาณ 20,067,500 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธ
     ศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีจำนวน 
     28 โครงการ งบประมาณ 7,130,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 
     ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่ มีจำนวน 33 
     โครงการ งบประมาณ 3,106,000 บาท รวมโครงการทั้งสิ้น 
     175 โครงการ และงบประมาณทั้งสิ้น 73,139,820 บาท    
     หน้าที่  12 เป็นบัญชีสรุปโครงการที่ เกินศักยภาพ ปี 2565   
     เทศบาลเราได้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้จำนวน 2 โครงการ 
     จะมีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณ 56,841,850 
     บาท ต่อไปเปิดหน้า 13 หน้านี้จะเป็นบัญชีครุภัณฑ์ มีจำนวน 35 
     โครงการ งบประมาณ 847,700 บาท เอกสารที่หน้า 14       



 

 

 

 

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ประกาศใช้เมื่อ
     วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติมีทั้งหมด 
     86 โครงการ งบประมาณ 22,486,900 บาท และแบ่งตาม 
     ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

1. ด้านบ้านเมืองน่ าอยู่  จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 
2,258,500 บาท 
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2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 
15,738,100 บาท 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จำนวน 15 
โครงการ งบประมาณ 3,703,360 บาท  
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน 15 โครงการ 
งบประมาณ 787,000 บาท  

     รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 86 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น   
     22,486,900 บาท  
     หน้า 26-27 ก็จะเป็นบัญชีสรุปครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ   
     พ.ศ. 2565 เรามีการตั้งรายการใหม่ มีข้อ 6 และข้อ 7 หน้าที่ 
     28-33 จะมีโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565  
     ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามเอกสารก็จะมีรายละเอียดแต่ละ
     โครงการ มี การเบิ กจ่ าย เท่ าไร และยอดคงเหลือ เท่ า ไหร่           
     รายละเอียดตามเอกสารที่แจกไปแล้ว สำหรับหน้าที่ 34 จะเป็น 
     บัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อ ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือน    
     กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารค่ะ หน้าที่ 35 จะเป็น 
     โครงการที่ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน -กันยายน 2565     
      จำน วน  4 2  โค รงการ  งบ ป ระม าณ ใน การ เบิ ก จ่ าย รวม           
     9,982,242 บาท หน้าที่ 36 ก็จะเป็นโครงการที่ดำเนินการไป
     แล้วในด้านโครงกสร้างพ้ืนฐาน ในเดือนเมษายน-กันยายน 2565 
     แบ่งตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ มี
     จำนวน  12  โครงการงบประมาณ รวม 774 ,865  บาท                  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 22 โครงการ 
     งบประมาณ รวม 7,552,517 บาท ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้าน        
     การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ 
     งบประมาณรวม 1,589,860 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
     บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 
     65,000 บาท หน้าที่ 41-47 เป็นการสรุปโครงการที่ดำเนินการ 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 หน้าที่ 48-49 เป็นบัญชีครุภัณฑ์ที่ 



 

 

 

 

     ดำเนิ น การใน  ปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 5  ต่ อ ไป ก็ เป็ น          
     ภาพประกอบโครงการที่ เราได้ดำเนินการไปแล้วค่ะ สำหรับ     
     รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   มีท่านใดจะสอบถามเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม  
รองประธานสภาฯ   ถือว่าทุกท่านรับทราบนะครับ  
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     5.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะรถบรรทุก       
     เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง 
นายแสง ชะนะพันธ์   ขอเชิญนายกเสนอญัตติที่  5.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รองประธานสภาฯ   คุณลักษณะรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า 
     ซ่อมไฟฟ้ายกสูง ขอเชิญครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบล
     ถาวร ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
     รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า      
     ยกสูง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้    
     หลักการ 
      เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลถาวร ในการ
     แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษระรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอ
     ลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง ตามหนังสือสำนักงานเงินทุน
     ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/ส 3 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
     2565 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้
     เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
     เหตุผล 
      เนื่ อ งจากคณ ะกรรมการก ำห นดราคากลางและ         
     รายละเอียดคุณลักษณะได้จัดทำคุณลักษณะรถบรรทุกเทท้าย 
     ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง มีคุณลักษณะ
     บางข้อที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างให้ เกิด    
     ประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลตำบลถาวร และสอดคล้องกับการใช้ 
     งานของเทศบาล มีราคาที่ เหมาะสม โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     และการบริหารพัสดุที่ต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ 
     แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 



 

 

 

 

     พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม 
     นี้ 
     หลังจากที่สภาได้อนุมัติให้กู้เงินที่กองทุนส่งเสริมกิจการ      

   เทศบาลไปแล้ว คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องดำเนินการประกาศให้มี 
   การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคุณลักษณะเดิมยังไม่ครบถ้วน ทาง 
   กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเขาต้องการให้คุณสมบัติมันกว้าง 
   กว่าเดิม เทศบาลเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้  
   ครอบคลุมยิ่งขึ้นจึงต้องนำเสนอเข้าสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาให้
   ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ 
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นายแสง ชะนะพันธ์   เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะรถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง    
รองประธานสภาฯ   เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงที่ท่านนายกได้เสนอไป
     แล้วนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
     ถาวร ขอสอบถามตรงหน้าที่ 2 ค่ะ เอกสารไม่ค่อยชัดเจน ขอให้ 
     ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน สำหรับรายละเอียดหน้า 2  ข้อ 3  เครนไฮดรอลิค    
     คุณลักษณะเดิม 3.1 เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิด 
     พับเก็บได้ เรากำหนดคุณลักษณะใหม่เพ่ิมเป็น 3.1 เป็นเครนใหม่ 
     ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับ 
     กระบะบรรทุก 3.4 คุณลักษณะเดิม เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อย 
     กว่า 400 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา คุณลักษณะใหม่  
     เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา สามารถหมุนได้ทั้ง 
     ซ้าย-ขวา 3.8 คุณลักษณะเดิม น้ำหนักเครน ( Crane Weight)  
     ไม่เกิน 8๒๕ กิโลกรัม ( ไม่รวมน้ำหนักชุดกระเช้าและแขนเสริม) 
     คุณลักษณะใหม่ น้ำหนักเครน ( Crane Weight ) ตามมาตราฐาน 
     ผู้ผลิต ๓.๙ คุณลักษณะเดิม สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะต่างๆ  
     ดังนี้ ๓.๙.๑ ที่ระยะ ๒.00 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  
     ๒,๒๖๐ กิโลกรัม ๓.๙.๒ ที่ระยะ ๓.๓๕ เมตร สามารถยกน้ำหนัก 
     ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ,๔0๐ กิโลกรัม ๓.๙.๓ ที่ระยะ ๔.๔๕ เมตร      
     สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ กิโลกรัม ๓.๙.๔ ที่ระยะ  
     ๖.๑๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๕ กิโลกรัม     
     ๓.๙.๕ ที่ระยะ ๗.๘๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  
     ๕๓๕ กิโลกรัม กำหนดคุณลักษณะใหม่ ดังนี้ สามารถยกน้ำหนัก



 

 

 

 

     ได้ที่ระยะต่างๆ ดังนี้  ๓.๙.๑ ที่ระยะ ๒.00 เมตร สามารถยก   
     น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,260 กิโลกรัม ๓.๙.๒ ที่ระยะ ๓.00 
     เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,50๐ กิโลกรัม ๓.๙.๓ ที่
     ระยะ 5.00 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ,๐0๐  
     กิโลกรัม และกำหนดคุณลักษณะเพิ่ม อีกข้อคือ 3.13 แนบ         
     แคตตาล๊อกเครน เพ่ือประกอบการพิจารณา ข้อ 7 เครื่องมือและ
     อุปกรณ์ประจำรถ จากคุณลักษณะเดิมเรากำหนดไว้ 11 ข้อ  
     คุณลักษณะใหม่กำหนด เพ่ิมเป็น 12 ข้อ คือ สลิงผ้า สามารถรับ
     น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  3 ตัน  ความยาว 6 เมตร  1 เส้น  
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ความยาว 4 เมตร  1 เส้นความ ยาว 2 เมตร  1 เส้น คุณลักษณะ
 เดิม ข้อ 8 สีรถยนต์ 8.๒ พื้น กระบะบรรทุกเทท้าย ใต้บังโคลนซุ้ม
 ล้อ และ โครงสร้างใต้พ้ืน  กระบะบรรทุก พ่นสีดำกันสนิม ชนิดที่
 สามารถป้องกันเชื้อราและ  ตะไคร่น้ำและเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของ
 สารปรอทและตะกั่วสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดย
 เป็นสีชนิดที่ผ่านการ รับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย  
 มอก.๒๖๒๕- ๒๕๕๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน 
 มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗  และเอกสารด้านความปลอดภัยแสดงในวันที่
 ยื่นเสนอราคา 8.๓ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบนมี
 ขนาดความสูงของ ตัวอักษรรวมสระ ไม่น้อยกว่า ๔  นิ้ ว มี   
 ข้อความชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาด
 ความกว้างของหัวเก๋งคุณลักษณะใหม่ ข้อ 8 สีรถยนต์และตรา
 หน่วยงาน 8.๒ พ้ืนกระบะบรรทุกเทท้าย ใต้บังโคลนซุ้มล้อ และ 
 โครงสร้างใต้พ้ืน กระบรรทุก พ่นสีดำกันสนิม ชนิดที่สามารถ
 ป้องกันเชื้อราและ ตะไคร่น้ ำและเป็นสีที่ ไม่มีส่วนผสมของ        
 สารปรอทและตะกั่ว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดย
 เป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย ใน
 วันที่ยื่นเสนอราคา 8.๓ ติดสติ๊กเกอร์สีขาวแสดงชื่อหน่วยงาน     
 ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรรวมสระ     
 ไม่น้อยกว่า ๔  นิ้ว มีข้อความชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน การติดตั้งให้
 เหมาะสมกับขนาด ความกว้างของหั วเก๋ ง  8.4 ให้ พ่นตรา
 สัญลักษณ์  หน่วยงานฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 
 เซนติเมตร และอักษรชื่อ เต็มหน่วยงานฯ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 
 เซนติเมตร และคุณลักษณะใหม่ที่เราเพ่ิมเติมคือ ข้อ  12 วงเงินใน
 การจัดหา  งบประมาณ 2,500,000.00  บาท (สองล้านห้าแสน
 บาทถ้วน) ข้อ 13 ในการกำหนดราคากลางหรือ สืบราคาในครั้งนี้           
 ดำเนิ นการตามหนั งสือสั่ งการ กรมบัญชีกลาง  ด่ วนที่ สุ ด           



 

 

 

 

 ที่ กค 0433.2/ว.206 ลว. 1 พ.ค. 2562 แนวทางกำหนด  
 ราคากลาง ข้อ 5.4  สืบราคาจากท้องตลาด  โดยใช้ราคาต่ำเป็น
 ราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลางจำนวน  2,500,000.00  
 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ข้อ 14 กำหนดยืนราคา ระยะเวลาไม่น้อย
 กว่า 90  วัน ข้อ 15 สถานที่ส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ 
 สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
 บุรีรัมย์ ภายใน  90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ข้อ 
 16 ค่าปรับ อัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (0.20%) ของราคาตาม
 สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเดิมและคุณลักษณะใหม่ก็มีเพียง
 เท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
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นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกทุกท่านครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี 
รองประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุม
     ครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุม
เลขานุการสภาฯ    ครบทั้ง 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์   ขออนุญาตท่านประธานนะคะ ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เดิมทีที่เรา
     ขออนุมัติสภาเพ่ือกู้เงิน กสท. สภาก็ได้อนุมัติไปแล้ว มาครั้งนี้เรามา
     เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ เพ่ือที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็น
     เหตุให้ต้องนำเข้าสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ ทางเทศบาลจะได้
     ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติ 
     ครั้งนี้ค่ะ ถ้าใครเห็นด้วยกรุณายกมือ ตามท่ีท่านประธานขอมติค่ะ 
 

นายทองแดง ถุนนอก    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน กระผม นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร เหตุผลและหลักการท่านนายกก็ได้อธิบายไปแล้วว่าขอแก้ไข
     ปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือการก่อหนี้ผูกพัน เพราะ
     เมื่อการประชุมครั้งก่อนผมก็ไม่เห็นด้วยครับ ส่วนสิทธิที่สมาชิกจะ
     ยกมือหรือเห็นชอบหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคน ส่วนตัวผม
     ของดออกเสียงครับ  
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ครับ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ  ทุกท่านก็คงเข้าใจตามที่ท่าน
รองประธานสภาฯ   นายกได้อธิบายนะครับ  
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งค่ะ เรา
     ได้ ผ่ านสภาไป เรียบร้อยแล้ ว ใน เรื่อ งของการกู้ เงิน  ที่ ท่ าน              
     สท.ทองแดง ท่านไม่เห็นด้วยเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว นอกนั้นเห็น
     ด้วย งดออกเสียง 2 เสียงใช่ไหมคะ มีท่าน สท.ทองแดง กับท่าน 
     สท.พรเพ็ญ สภาเรามี 12 ท่าน นอกนั้นยกมือให้ผ่าน เห็นควรให้กู้



 

 

 

 

     เงินซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
     ยกสู ง  เรี ยบ ร้ อยแล้ ว  วั นนี้ ข ยายคุณ ลั กษ ณ ะให้ มั น ดี ขึ้ น           
     ท่านทองแดง ท่านพรเพ็ญ ท่านไม่ยกมือไม่เป็นไรค่ะ นอกนั้นถ้ายก
     มือเราซื้อได้ แต่ถ้าหากท่านไม่ยกมือก็ไม่สามารถท่ีจะซื้อได้ สำหรับ
     รถกระเช้าไฟฟ้าที่จะไปซ่อมไฟฟ้าที่มันเสีย ก็ต้องเอารถน้ำไปจอด
     เทียบเพ่ือซ่อมไฟฟ้าต่อไป  
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นายทองแดง ถุนนอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน  วันนี้ที่ท่านนายกบอกว่าผมงดออกเสียง ไม่ใช่นะครับ ผม
     คัดค้านเลยครับเพราะมันเป็นการก่อหนี้ผูกพัน สำหรับวันนี้          
     ก็แล้วแต่สิทธิของท่านสมาชิกที่จะเห็นชอบ ถ้าเห็นชอบก็ซื้อได้
     ครับ ไม่เห็นชอบก็ซื้อไม่ได้ ถ้าท่านอนุมัติวันนี้ก็ต้องก่อหนี้ผูกพัน
     เพ่ิม ถ้าไม่อนุมัติหนี้ก็ไม่เกิด ก็แล้วแต่สมาชิกครับ แต่วันนี้ผม     
     งดออกเสียงครับ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน กระผม นายประวุฒิพิพวนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร เรื่องที่ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับรถกระเช้าไฟฟ้า ถามว่า         
     ความคิดของผม ผมเห็นด้วยในการที่จะนำมาเพ่ือทำประโยชน์ต่อพ่ี 
     น้องประชาชน ในเทศบาลตำบลถาวร ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ  
     ถ้าผู้บริหารคิดที่จะทำผมเห็นด้วย แต่ในส่วนที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยก็ 
     เพราะว่า ในการอนุมัติของท่านนายก ล่าช้าในการอนุมัติ ทางกอง 
     ช่าง ทางป้องกัน ถ้าได้รถกระเช้าไฟฟ้ามา หวังว่าในการสั่งงานคง 
     จะรวดเร็วขึ้นกว่านี้  เพ่ือทันความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  
     บางครั้งเราใช้งบประมาณไม่เยอะ แต่การสั่งการของนายกล่าช้า  
     หลายงานที่ผ่านมา ฉนั้นจึงอยากให้นายกปรับความคล่องแคล่ว 
     ว่องไวในการสั่งงานด้วย ในส่วนของเอกสาร ผมไม่ทราบเหมือกัน 
     ว่าเจ้าหน้าที่ทำลักษณะแถบสีดามาเพ่ืออะไร เพราะเรื่องเอกสารที่ 
     จะมาให้สภาพิจารณา ทำไมไม่ทำให้สว่าง แถบสีดำมาแบบนี้บาง 
     ท่านก็อ่านไม่ออก ขอให้แก้ไขด้วยในครั้งต่อไปครับ ขนาดผมใส่ 
     แว่นตาผมยังอ่านไม่ออก เมื่อเปิดสภาขึ้นมาความมืดคลึ้มเริ่มมาเลย  
     ทำให้มันโปร่งใสมองเห็นอย่างชัดเจน ถ้าไม่มีก็ขอสภาครับ สภาจะ 
     อนุมัติให้ ถ้าทำเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ขอบคุณครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  สำหรับสิ่งที่ที่ท่านประวุฒิได้แนะนำ และที่บกพร่องไปก็จะน้อมรับ 
     ไปดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เอกสารแถบดำ และได้ 



 

 

 

 

     คุยกับน้องผู้จัดทำแล้วว่าผิดพลาดทางเทคนิค และก็ขอน้อมรับ 
     ข้อผิดพลาดเพ่ือจะนำไปแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป และจะสั่งการให้  
     ทันท่วงทีต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณค่ะ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร ขอสอบถามเรื่องของเงินสะสมเราตอนนี่พอจะมีหรือไม่คะ
     เราจะได้ไม่ต้องไปกู้เขาค่ะ ถ้าเราไม่กู้เราพอจะมีเงินสะสมพอที่จะ
     ซื้อรถหรือไม่ค่ะ  
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นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เวลานี้เราได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วในการกู้เงินมาซื้อรถ  
     ถามว่าเงินสะสมมีมั้ย ตอบว่ามี แต่ภารกิจของเราไม่ได้มีแค่นี้   
     ภารกิจเรื่องถนนที่ชำรุดบกพร่อง เรื่องแหล่ งน้ำ เรามีมากมาย  
     เพราะฉนั้น ตรงนี้เมื่อได้อนุมัติแล้ว เราก็ต้องดำเนินการต่อจนถึง 
     ขั้นที่เราจะซื้อแล้ว เราก็ไม่ควรที่จะรั้งเอาไว้เพราะผ่านสภาไปแล้ว 
     เหลือแค่การจัดซื้อเท่านั้นเอง แล้วเวลาจะไปซ่อมไฟฟ้า จะรอรถน้ำ 
     เอนกประสงค์ซึ่งไปรดน้ำต้นไม้อยู่ ขนน้ำไปให้พ่ีน้องประชาชนอยู่  
     หรือไปตัดกิ่งไม้อยู่  ก็จะเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ปัญหา 
     เหมือนที่ท่าน สท.ประวุฒิว่า เมื่อเราอนุมัติแล้วเราอย่าถอยหลัง
     กลับไปที่จะไม่ดำเนินการ อันนี้เป็นขั้นตอนของการดำเนินการ ซึ่ง
     ภาระตรงนี้ ปีหนึ่งๆเราสามารถตั้งงบประมาณในการที่จะชำระหนี้  
     สมาชิกเข้ามาหรือคณะไหนเข้ามาก็จะต้องตั้งงบประมาณโดย 
     เจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะดำเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือชำระหนี้ 
     ไม่ต้องกังวลในเรื่องเป็นหนี้ในคราวโน้นท่านบาปิต้าก็ได้นำเสนอต่อ
     ที่ประชุมในเรื่อง ในวาระอ่ืนๆ ว่าเห็นด้วยว่าอยากได้รถตรงนี้     
     เหมือนกับเราอยากได้รถยนต์  ถ้าเราไม่มี เงิน เราก็ต้องกู้ เงิน      
     เพราะสถานะการคลังของเราไม่ค่อยดี จึงนำเรียนให้เข้าใจตรงนี้ 
     ขอบคุณค่ะ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร ที่ดิฉันถามคือ ดิฉันเห็นด้วยมาตลอดเลยในการซื้อรถกระเช้า 
     เพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อพ่ีน้องบ้านเราจริงๆและก็ปลอดภัย 
     สำหรับผู้ดำเนินงานด้วย ทีนี้ที่ถามเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าที่ถามคือ 
     ถ้าเราไม่กู้แล้วเอาเงินสะสมมาใช้ได้หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าจะให้         
     เปลี่ยนใจ ยังสนับสนุนในการให้ซื้ออยู่ แค่ถามว่าการกู้เปลี่ยนมาใช้
     เงินสะสมได้ไหมแค่นั้น ขอบคุณค่ะ 
 



 

 

 

 

นายแสง ชะนะพันธ์   เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยอีก ขอมติที่ประชุมนครับ ท่านสมาชิกสภา  
รองประธานสภาฯ   ทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
     รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ายกสูง ขอเสียง
     ด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม    เห็นชอบ    9  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง 2 คน (นายทองแดง ถุนนอก,  

     นางพรเพ็ญ ทองดล) 
 

 
 

24 
มติที่ประชุม    ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ นชอบให้ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคุณ ลักษณ ะ            
     รถบรรทุกเทท้ายติดตั้ งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ ายกสู ง         
     ด้วยคะแนน 9 เสียง  
 

     5.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายแสง ชะนะพันธ์   ขอเชิญ ท่ านนายก เสนอญั ตติ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจ ง          
รองประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ดิฉันนางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบล
     ถาวร ขอเสนอญั ตติขออนุ มัติ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจง         
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี   
     หลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
      เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลถาวร ในการแก้ไข
     เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
     พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการ    
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำ
     ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่     
     ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ 
     ดังนี้ 
     1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก  บ้านถาวร   
     หมู่ที่ 1 สายจากสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล-อ่างเก็บน้ำฝายพระ  

2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
 บ้ าน น้ อ ย  ห มู่ ที่  2  เลี ย บ ค ล อ ง อี แ ซ ว  จ าก น าน าย ข าว               
 พิมพ์พระธรรม-นานางหมั่น หาญสุวรรณ์  



 

 

 

 

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
 บ้านน้อยพัฒนา  หมูที่ 11  จากนานายยุทธพงษ์  จิตวงค์-นา           
 นายภู ฝ่ายสิงห์       

              4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองลำนางรอง  
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     เหตุผล 
      เนื่องด้วยหน่วยงานทดสอบคุณภาพงาน (กรมทางหลวง) 
     ไม่รับการทดสอบถนนหินคลุกความหนา 0.10 เมตร และรับ  
     ทดสอบเฉพาะถนนหินคลุก หนา 0.20 เมตร เทศบาลตำบลถาวร
     จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
     รายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แผนงาน
     อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าที่ดินและ
     สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 4   
     รายการ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.2566 
คำชี้แจงข้อความเดิม   
1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านถาวร หมู่
ที่ 1 สายจากสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล-อ่างเก็บน้ำฝายพระ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 312 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1,248 
ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล
ตำบลถาวร 

      เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
      เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร            
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
     หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) งบประมาณ 178,000.- บาท 
     2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้ าน น้ อ ย  ห มู่ ที่  2  เลี ย บ ค ล อ ง อี แ ซ ว  จ าก น าน าย ข าว                      
     พิมพ์พระธรรม-นานางหมั่น หาญสุวรรณ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง 
     ถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 545 เมตร  



 

 

 

 

     หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,635 ตารางเมตร โดย 
     ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลถาวร 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
             เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถา ว ร            
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565 
     หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 (กองช่าง) งบประมาณ 169,000.- บาท 
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3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก  
บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองลำนางรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล
ตำบลถาวร  

                เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
                เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร           
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
     หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5 (กองช่าง) งบประมาณ 413,0000.- บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 จากนานายยุทธพงษ์ จิตวงค์-นานายภู 
ฝ่ายสิงห์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,265 ตารางเมตร โดยก่อสร้างแบบแปลนและแผนผังของ
เทศบาลตำบลถาวร 

                เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
               เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร            
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
     หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6 (กองช่าง) งบประมาณ 234,000.- บาท 
     คำชี้แจงข้อความใหม่ 

1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านถาวร หมู่
 ที่ 1 สายจากสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล-อ่างเก็บน้ำฝายพระเพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
 312 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,248   



 

 

 

 

 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาล
 ตำบลถาวร  

                เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
                เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร            
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/2565 
     หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) งบประมาณ 250,000.- บาท 
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2.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
บ้ าน น้ อ ย  ห มู่ ที่  2  เลี ย บ ค ล อ ง อี แ ซ ว  จ าก น าน าย ข าว             
พิมพ์พระธรรม-นานางหมั่น หาญสุวรรณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร โดย
ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลถาวร 

                เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
                เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร           
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 
     หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 (กองช่าง) งบประมาณ 319,๐๐๐.- บาท 
     3.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองลำนางรอง เพ่ือจ่ายเป็น ค่า
     ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 515 
     เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,060 ตาราง
     เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบล
     ถาวร   
                 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
                 เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร           
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 
     หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 (กองช่าง) งบประมาณ 413,000.- บาท 
     4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่  11 จากนานายยุทธพงษ์  จิตวงศ์-นา      
     นายภู ฝ่ายสิงห์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร        
     หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.20 เมตร  



 

 

 

 

     หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบ 
     แปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลถาวร 
                 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
                 เป็ น ไป ต าม แผน พั ฒ น าของเท ศบ าลตำบ ลถาว ร           
     (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 
     หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4 (กองช่าง) งบประมาณ 454,000.- บาท 
     รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
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นายณรงค์ พูนสังข์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      
     ทุกท่าน ผม นายณรงค์ พูนสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง สาเหตุที่นำ
     เรื่ อ งนี้ เข้ าที่ ป ระชุ มสภาเพ่ื อ ให้ พิ จารณ าในการขออนุ มั ติ          
     เปลี่ยนแปลงในวันนี้นั้น สาเหตุมาจากที่เราทำหนังสือไปที่กรมทาง
     หลวงเพ่ือให้เขาทดสอบ เขาบอกว่าไม่สามารถทดสอบในความหนา 
     0.10 เมตร ได้ เขาทดสอบให้ได้ตั้งแต่ความหนา 0.20 เมตร 
     เนื่องจากระเบียนเปลี่ยน จึงเป็นที่มาในการนำเรื่องนี้เข้าประชุม
     เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์    มีสมาชิกสภาทา่นใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

นายทองแดง ถุนนอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ            
     ทุกท่าน ผมนายทองแดง ถุนนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร โครงการของหมู่ที่6 ความยาว 1,000 เมตร ท่านมาลดลง
     เหลือ 515 เมตร มันไม่ตรงกับในเทศบัญญัติ ทำไมไม่ทำให้ครบ 
     1,000 เมตร ละครับ มันจะได้เป็นไปตามเทศบัญญัติครับ ไม่ใช่
     ตัดเหลือ 515 เมตร ขอคำอธิบายด้วยครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับเรื่องนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ 
     งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ        
     ทุกท่าน สำหรับหมู่ที่ 6 ที่ความยาว 1,000 เมตร ตัดเหลือ 515 
     เมตร เนื่องจากว่าความหนาเพ่ิมขึ้นทำให้งบประมาณในการ    



 

 

 

 

     ดำเนินการเพ่ิมขึ้นด้วย และเทศบาลก็หางบประมาณในการโอน 
     แล้วแต่ไม่เพียงพอ จึงนำเรียนกับท่านนายกว่าให้เป็นโครงการ 
     ต่อเนื่องในปีต่อไปนำเข้าเทศบัญญัติที่จะเพ่ิมให้ครบค่ะ ถนนตรงนี้ 
     ที่เป็นถนนเลียบคลองลำนางรองเราสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง  
     เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดจุดสิ้นสุดว่าเราจะทำถึงตรงไหน และ 
     งบประมาณท่ีจะดำเนินงานมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องลดปริมาณ 
     งานลงเพื่อให้งบประมาณของเราสามารถดำเนินการได้ค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ  
รองประธานสภาฯ     
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นายวิเชียร ศิลปักษา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ผม นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร 
     โครงการของบุตาพวง จริงๆแล้ว จะใช้หินคลุกทั้งหมดหรือว่าจะใช้
     ลูกรังครับ  
 

นายแสง ชะนะพันธ์   เรียนเชิญท่านนายกตอบข้อสงสัยครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่าน
     สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ขึ้นต้นด้วยลูกรัง เนื่องด้วยถนน 
     เดิมเป็นลูกรัง และก็ปรับปรุงให้เป็นผิวจราจรหินคลุก ก็ต้องใส่ 
     รายละเอียดให้ครบถ้วนค่ะ 
  

นายแสง ชะนะพันธ์    ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอให้    
รองประธานสภาฯ   เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติต่อไปครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุม 
เลขานุการสภาฯ    ครบทั้ง 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกทุกท่ านครับ  มีท่ านใดเห็นชอบ อนุมัติ ให้ แก้ ไข        
รองประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
     พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก  บ้านถาวร            
     หมู่ที่ 1 สายจากสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล-อ่างเก็บน้ำฝายพระ
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
     ยาว 312 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า       
     1,248 ตารางเมตร งบประมาณ 250,000.- บาท 



 

 

 

 

     2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก  
     บ้ าน น้ อ ย  ห มู่ ที่  2  เลี ย บ ค ล อ ง อี แ ซ ว  จ าก น าน าย ข าว              
     พิมพ์พระธรรม-นานางหมั่น หาญสุวรรณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
     ถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 530 เมตร  
     หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร  
     งบประมาณ 319,๐๐๐.- บาท 
     3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองลำนางรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
     ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 515 
     เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,060 ตาราง
     เมตร งบประมาณ 413,000.- บาท 
 
 

/4.โครงการปรับปรุง... 
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     4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก 
     บ้านน้อยพัฒนา  หมูที่ 11  จากนานายยุทธพงษ์  จิตวงค์-นา        
     นายภู ฝ่ายสิงห์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร       
     หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.20 เมตร  
     หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร    
     ขอเสียงด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม    -เห็นชอบ  11 เสียง 
     -ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     -งดออกเสียง  - คน 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่ายจำนวน 4 โครงการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

     5 .6  เรื่ อ ง ขออนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี          
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองช่าง) 
นายแสง ชะนะพันธ์   ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ      
รองประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ      
     ทุกท่าน ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบล
     ถาวร ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
     หลักการ 
      เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลถาวร ในการโอน 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบ



 

 

 

 

     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขงองค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน   
     งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ     
     คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
     อนุมัติของสภาพท้องถิ่น 
     เหตุผล 
      เนื่องจากกองช่างเทศบาลตำบลถาวร ได้ตั้งงบประมาณ
     รายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ ประเภทงบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรม 
     และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท       
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เนื่อง ด้วยหน่วยงานทดสอบคุณภาพ 
     งาน (กรมทางหลวง) ไม่รับการทดสอบถนนหินคลุกความหนา 
     0.10 เมตร และรับทดสอบเฉพาะถนนหินคลุก หนา 0.20 เมตร   
     จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
     ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
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     รายการที่ 1      
     โอนลด   

แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
รายการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณที่ตั้งไว้   
344,400.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   จำนวน 344,400.- บาท 

       ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้        จำนวน 72,000.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   จำนวน 272,400.- บาท 

              โอนเพิ่ม  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง          

งบลงทุน  ค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้าน
ถาวร หมู่ที่ 1 สายจากสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล -อ่างเก็บน้ำ 
ฝายพระ งบประมาณท่ีตั้งไว้  178,000.- บาท 

                        งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน     178,000.- บาท 
     ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้  จำนวน      72,000.- บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน     250,000.- บาท 
     รายการที่ 2 
               โอนลด  

แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบบุคลากร ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ เงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ ตั้ งไว้   
1,483,200.- บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน   1,369,200.-บาท 

/รายการที่ 1... 



 

 

 

 

       ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้      จำนวน   150,000.-บาท    
งบประมาณหลังโอนลด         จำนวน   1,219,200.-บาท 

                โอนเพิ่ม  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง         

งบล งทุ น  ค่ าที่ ดิ น แล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท  ค่ าก่ อส ร้ า ง             
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก
บ้ าน น้ อ ย  ห มู ที่  2  เลี ย บ ค ล อ ง อี แ ซ ว  จ าก น าน าย ข าว              
พิมพ์พระธรรม – นานางหมั่น หาญสุวรรณ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
169,000.-บาท 

                        งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน     169,000.-บาท 
     ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้  จำนวน      150,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน     319,000.-บาท 
 

/รายการที่ 3... 
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               รายการที่ 3 
               โอนลด  

แผนงาน  บริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบ
ดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ รายการ โครงการ
ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบประมาณที่ตั้ งไว้   
200,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน  200,000.- บาท 

       ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้     จำนวน  192,000.- บาท    
งบประมาณหลังโอนลด      จำนวน 8,000.- บาท 

              โอนลด   
แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

รายการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณที่ตั้งไว้  
จำนวน 344,400.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    จำนวน  272,400.- บาท 

       ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้        จำนวน  28,000.- บาท    
งบประมาณหลังโอนลด         จำนวน  244,400.- บาท 
รวมโอนลด   จำนวน 220,000.- บาท 

               โอนเพิ่ม  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง          

งบล งทุ น  ค่ าที่ ดิ น แล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท  ค่ าก่ อส ร้ า ง             
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านน้อยพัฒนา หมูที่ 11 จากนานายยุทธพงษ์   
จิตวงศ์-นานายภู ฝ่ายสิงห์  งบประมาณท่ีตั้งไว้  234,000.- บาท 



 

 

 

 

                        งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน     234,000.- บาท 
     ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้  จำนวน      220,000.- บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน     454,000.- บาท 
     รายละเอียดมีเพียงเท่านี้ค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้ามีขอ  
รองประธานสภาฯ   เชิญครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช   เรียนทา่นสมาชิกสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร         
     ขอสอบถามการโอนลดโอนเพ่ิมเราไม่มีงบสะสมอ่ืนโดยที่เราไม่ต้อง 
     ไปเอามาจากงบนั้นงบนี้นะค่ะไม่ได้หรือค่ะ 
 

 
/นางฐาปนิต... 
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นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
     ในการจัดทำร่างงบประมาณจนถึงขึ้นประกาศใช้งบประมาณ        
     ยกตัวอย่างงบบุคลากร แม้จะไม่มีผู้ ดำรงตำแหน่ ง เราก็ตั้ ง       
     งบประมาณไว้ เมื่อวันหนึ่งมีคนมาดำรงตำแหน่ง งบประมาณจาก
     ตุลาคมมาถึงเดือนนี้  ถ้าเราไม่ใช้ก็จะตกเป็นเงินสะสม เราจึง   
     สามารถโอนมาได้ไม่กระทบกับคนที่จะมาดำรงตำแหน่ง และ  
     งบประมาณในการก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องโอนจาก
     ตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     
     ทุกท่าน ตามที่ท่าน สท.สอบถามว่าทำไมไม่ใช้งบประมาณอ่ืน เป็น 
     แนวทางการบริหารงบประมาณในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
     หรืองบที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ให้เรามีการบริหารงบประมาณในเทศ 
     บัญญัติก่อน ถ้าไม่มีจริงๆถึงจะไปใช้เงินสะสม การใช้งบประมาณ 
     ต้องตามขั้นตอนไป ท่าน สท.อาจจะสงสัยในเรื่องของศึกษาดูงาน  
     ขอนำเรียน โอนอันแรกเป็นโอนหลักประกันสุขภาพ เราตั้งไว้  
     340,000 บาท จากการที่  สปสช. อุดหนุนมาแล้วและทาง   
     เทศบาลได้สบทบ 5 เปอร์เซน เขาแจ้งยอดมาแล้วอยู่ที่  2 แสน 9 
     และเทศบาลอุดหนุนเข้า สปสช. อีก 150,000 บาท ทำให้                                                         
         งบประมาณเหลือ เราก็ต้องบริหารงบประมาณตรงนี้โอนมาเพ่ิมใน 
     ส่วนของการจัดทำโครงการที่ จำเป็น และงบอีกอันหนึ่ งคือ             
     งบบุคลากร ตอนนี้ผู้อำนวยการกองการศึกษายังไม่มีใครมาดำรง 
     ตำแหน่ง ทำให้งบประมาณที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึง 
     ตอนนี้ไม่ได้ใช้เราจึงโอนงบออกมาก่อน  
 



 

 

 

 

 นายแสง ชะนะพันธ์   มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  
รองประธานสภาฯ   ขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในห้อง 
เลขานุการสภาฯ    ประชุมครบทั้ง 11 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2566 ขอเสียงด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม    -เห็นชอบ  11 เสียง 
     -ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     -งดออกเสียง  - คน 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี      
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ลำดับต่อไปขอเข้าระเบียบวาระที่ 6   
รองประธานสภาฯ   เรื่องอ่ืนๆครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายแสง ชะนะพันธ์   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภาฯ   หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนนท์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ขอแจ้งให้ สท.ทุกท่านทราบ นโยบายของอำเภอเรื ่อง 7 วัน
     อันตราย เราจะตั้งจุดตรวจที่โคกสำราญ และตามชุมชน กำนัน
     จะเป็นผู ้สั ่งการ ตรงจุดโคกสำราญ จะให้รถรับ -ส่งผู ้ป่วยไป 
     ประจำ 1 คัน และอีกคันประจำอยู่ที่เทศบาล เผื่อว่าในชุมชนมี
     เหตุให้ช่วยเหลือ และอีกเรื่องงานอรุณเบิกฟ้า จะเริ่ม 28 ธันวา  
     จะมีพิธีบวงสรวง ถ้าใครมีสินค้าที่จะจำหน่ายขอเชิญได้ที่บนเขา  
     และงานปีใหม่ของเทศบาลจะจัดแบบเรียบง่าย โดยรับประทาน   
     อาหารร่วมกัน ในส่วนของท่านสมาชิกดิฉันได้ดำเนินการแล้ว 
      แต่ท่านใดจะมีของขวัญมาให้น้องๆจับก็แล้วแต่ท่านจะมีน้ำใจ   
 

นายวิเชียร ศิลปักษา    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน กระผม นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
     ตำบลถาวร ขอนำเรียนเรื่องกระจกโค้งที่เราติดไว้ตรงสี่แยกของ 
     หมู่ 6 หมู่ 7 เกิดการชำรุด เวลาขับรถไม่สามารถมองเห็นรถได้  
     ยิ ่งช ่วง  7  ว ันอ ันตรายม ีรถวิ ่งมาก  ถ ้าม ีกระจกไว ้มองก ็ม ี      



 

 

 

 

     ความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าไม่มี ไม่ทราบว่าเทศบาลเราพอจะมี
     งบประมาณในการเปลี่ยนกระจกหรือไม่ครับ ขอให้พิจารณา
     ดำเนินการให้ด้วยครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน สำหรับเรื่องที่ท่าน สท.วิเชียรแจ้ง ขอมอบหมายให้งาน
     ป้องกันรับไปดำเนินการด้วยนะคะ และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตรง 
     แยกปั ้มทัมใจบริการตรงที ่ต ิดกล้อง cctv ม ัน ไม่ค ่อยสว่าง     
     เท่าที่ควร แต่ถ้าหากดำเนินการแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆนะคะ 
      ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการก็ขอให้ไปดำเนินการด้วย และเรื่อง  
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      กระจกโค้งมนก็ขอฝากท่านปลัดนะคะ ตรงไหนที่เกิดความไม่ 
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ให้มาเขียนคำร้องทุกข์ที่กองช่าง  
     ถ้างานป้องกันก็ที่สำนักปลัด และดิฉันอยากขออนุญาตนำเรียน 
     ให้ทราบถ้าเกิดมีเรื ่องที ่จะให้ช่วยเหลือดูแลเกี ่ยวกับเรื ่องรถ      
     ร ีเ ฟ อ ร ์ ส ำ ห ร ับ เบ อ ร ์ท ่า น ป ล ัด  0 8 9 5 2 9 4 4 7 6                    
     หน.สป 0833616968 มีอะไรก็โทรหาได้ หน.งานป้องกัน  
     0892848739 น้องขับรถรีเฟอร์ วัฒนา 0830234726  
     น้องปรีดา 0810764401 ฝากไว้เผื ่อมีอะไรจะขอความ  
     ร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือ ขอบคุณค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางวรรรณา เนาวบุตร   จากบ้านนายศักดิ์ชายเลื่อนฤทธิ์  - บ้านนายณรงค์ วงศ์เพ็ญ น้ำ
     ระบายไม่ทันเวลาฝนตก และอีกเส้นหนึ ่งคือ จากหน้าบ้าน  
     นางสาวสิริรัตน์ เทพคำ ก่อนที่จะถึงบ้านนางเขียน วงษ์หมั่น  
     จะมีน้ำขัง จะเป็นน้ำเสียจากบ้านหลายหลัง มันจะส่งกลิ่นเหม็น  
     ขอให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแลด้วยค่ะ 
  

นายแสง ชะนะพันธ์   ต ร งนี ้ เร า ม าห าว ิธ ีช ่ว ย ก ัน ค ร ับ  เพ ร าะน ้ำ เส ีย ส ่ง ก ลิ ่น          
รองประธานสภาฯ   เหม็นจริงๆ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน เรื่องน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นตรงหน้าบ้านนางสาวสิริรัตน์        
      เทพคำ ก็ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการดูแล 
      แนะนำในการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้ว ทุกอย่างก็ต้องได้รับความ 



 

 

 

 

     ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วย ก็ขอความร่วมมือจากเจ้าของ 
     บ้านด้วย และถ้าจะไปทำร่องน้ำถนนก็เป็นของทางหลวง เราจะ 
     ไปขุดไปดำเนินการก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากเขาก่อน ดิฉัน 
     ก็มองเห็นปัญหาตรงนั ้น เหมือนกัน ถนนตรงหน้าบ้านนาย      
     ศักดิ์ชายเลื่อนฤทธิ์มาจนถึงบ้านนายณรงค์ วงศ์เพ็ญ เวลาฝนตก 
     จะเห็นชัดเจนมาก และดิฉันก็ได้ประสานไปยังทางหลวงชนบท 
     เ พื ่อที ่จ ะต ัด ถน น ผ ่าน ต รงบ ร ิเ วณ ห น ้าบ ้าน น ายน ิเว ศ น ์          
     เพื่อระบายน้ำ ทางหลวงชนบทก็ไม่ได้ติดต่อกลับมา ก็เลยทำ 
     อะไรไม่ได้ ก็มีทางเดียวคือทำถนนใหม่ ถมให้สูงขึ้น  
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ตรงหน้าบ้านนางเขียน วงษ์หมั่น เราปาดปูนที่เขาเทข้างถนน 
รองประธานสภาฯ   เพื่อให้เป็นร่องเล็กๆ เพื่อให้น้ำไหลไปลงท่อตรงสี่แยกแบบนี้จะ
     ได้ไหม 
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นางกนกพร เพ่ิมพานิช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน เรื่องน้ำตรงที่ขายปลา ทางปลัดและกองสาธารณสุขได้ 
     เข้าไปดูแล้ว และน้องคนที่ขายปลาเขาบอกว่าไม่ใช่น้ำบ้านเขา 
     บ้านเดียว มันจะเป็นน้ำจากหลายบ้านที่อยู่เข้าไปด้านใน เขาก็ 
     ให้ดูว่าเขามีวิธีการจัดการกับน้ำล้างปลา ไม่ได้มานี่ แต่จะเป็น 
     น้ำที่อยู่เข้าไปด้านในที่ไหลมารวมกันตรงนี้ค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   เรื่องอ่ืนๆมีท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านศิริมาศครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล
     ตำบลถาวร มีเรื่องพี่น้องฝากมา 2 เรื่องคือ ม.10 ไฟส่องสว่าง  
     ต ร งห น ้า โร ง เร ีย น  แ ล ะห น ้า บ ้า น น าย น ิพ น ธิ ์ เห ล ว ก ูล           
     และตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหนึ่งจุด และอีกเรื่องหนึ่งคือ
     เรื ่องถนนหน้าบ ้านท่าน ประธานสำเนา ตอนนื ้ถนนชำรุด      
     ไม่ทราบว่าพอจะมี งบประมาณไปซ่อมแซมให้ใช้งานได้หรือไม่  
 

นายวิเชียร ศิลปักษา   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน มีพี่น้องสอบถามมา ตรงที่ผมกับท่านนายกได้ไปยืนดู  
     พ่ีน้องฝากถามมาว่าพอจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน อยากมอบเส้นหน้าบ้านท่านนายก มีถนนเป็นหลุม 
     หลายจุด ขอให้ทางกองช่างไปซ่อมให้ด้วยค่ะ หลุมลึกจริงๆค่ะ  
 



 

 

 

 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการด้วย ใกล้จะปีใหม่แล้วน่า
     เป็นห่วง ซื้อหินปูนทรายแล้วให้น้องๆไปเทปิดตรงที่เป็นหลุม
     ใหญ่ก็ได้  
 

นายณรงค์ พูนสังข์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
     ท่าน สำหรับเรื่องซ่อมถนน ผมขอนำเรียนว่าเราได้ดำเนินการ
ไป     แล้ว แต่ที ่เราข้ามไปเพราะมันเป็นถนนของทางหลวงชนบท  
     เราไม่สามารถที่จะนำงบประมาณของเราไปดำเนินการให้ได้  
     เพราะหน ่วยตรวจสอบเขาชี ้ม าว ่า เราไม ่ส ามารถที ่จะนำ         
     งบประมาณของเราไปดำเนินการได้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้
     รับทราบครับ 
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นายประวุฒิ พิพ่วนนอก   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน ผม นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     ถาวร วันนี้นายกสั่งและอนุมัติได้ทุกเรื่อง ได้สั่งการรวดเร็วมาก  
     ร่องระบายน้ำหมู ่ที ่ 11 ผมอยากทราบว่านายกได้สั ่งการให้ 
     เจ้าหน้าที ่ไปดำเนินการหรือยังครับ ตอนนี ้ยังไม่คืบหน้าเลย  
     เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผมขอไปทางกองช่าง ไม่ทราบว่านายกสั่ง 
     การหรือยัง ตรงหน้าบ้านนายเทวัญ นันรักษา ย้ายมาอยู่หน้า 
     บ้านนายวิทยา เนาวบุตร ไฟดับหน้าบ้านนางทองมา แอลลี่ฮอท  
     ไฟกระพริบ ข้างบ้านนายชาลี ชมชื่น ถ้าไม่มีโคม ผมจะพาไป 
     เอาตามเสาที่พ่ีน้องจะให้ ขอให้ดำเนินการให้ด้วยครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  วันนี ้หลังเล ิกประชุมแล้วขอเชิญรับประทานอาหารที ่บ ้าน     
     โคกสะอาดนะคะ ถ้าท่านใดสะดวกก็ขอเช ิญนะคะ น้องๆ      
     อยู่ปฏิบัติหน้าที่ หน้าบ้านนางกัญญา สอาดชอบ มอบหมายแล้ว 
     ว่าจะเอารถน้ำไปฉีดลอดท่อ ไฟฟ้าส่องสว่าง และร่องระบายน้ำ 
     ก็ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างรับไปดำเนินการด้วย  
 

นายณรงค์ พูนสังข์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
     ทุกท่าน ขอนำเรียนเรื่องเสียงตามสาย กองช่างได้ลงพื้นที่แล้ว  
     แต่ติดตรงที่สายไฟไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหน แต่ก็จะพยายาม 
     ดำเนินการ อาจจะช้าบ้างก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจ 
     ด้วยครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   มีท ่านใดจะเสนอเพิ ่ม เต ิมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ม ีผมขอปิด          
รองประธานสภาฯ   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครับ 



 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.03 น. 
    (ลงชื่อ)    กนกพร เพ่ิมพานิช     ผู้จดบันทึกการประชุม 
      (นางกนกพร เพ่ิมพานิช) 
         เลชานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร 
  

-ตรวจถูกต้อง 
 

    วิเชียร ศิลปักษา      สมคิด ศรีลาแสง      ทองแดง ถุนนอก 
(นายวิเชียร ศิลปักษา)   (นางสมคิด ศรีลาแสง)  (นายทองแดง ถุนนอก) 
        กรรมการ            กรรมการ            กรรมการ 
-ตรวจบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง 
 
 

          สำเนา จงพิมาย 
       (นายสำเนา จงพิมาย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 
 


